



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การรณรงค์ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาละพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นั้น

จากการเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศปัจจุบันจังหวัดเชียงรายพบแนวโน้ม การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) จนเกินเกณฑ์มาตรฐานและ อยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ และเกิดผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการควบคุมและไม่ทำให้ฝุ่นละออง PM๒.๕ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการงดเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบหญ้าในชุมชน งดเผาป่าและพื้นที่ใกล้เขตป่า งดเผาเศษวัสดุการเกษตร และงดเผาหญ้าวัชพืชบริเวณริมทาง เพื่อมิให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM๑๐ และ PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายจึงขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และการกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษฝุ่นละอองและฝุ่นควันทั้งบนพื้นถนน การก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจายด้วยการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการป้องกัน มีการเก็บกวาดวัสดุที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละออง ล้างถนน สถานที่ประกอบการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทั้งนี้ในช่วงที่มีค่ามลพิษ ทางอากาศสูงในระดับมีผลต่อสุขภาพ กำหนดมาตรการบรรเทาปัญหา โดยการเพิ่มความถี่ในการกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศในช่วงเวลาตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. และช่วงเวลา ๑๘.๐๐- ๒๐.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมทุกวัน

๒. กำหนดให้มีการจัดการแหล่งมลพิษจากการจราจรและการขนส่ง โดยการตรวจและแก้ไข ปัญหารถควันดำ ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดใหญ่ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะ เข้มงวดให้รถบรรทุก รถยนต์ขนส่งสินค้า หรือรถขนย้ายวัสดุการก่อสร้าง รถขนส่งพืชผลทางเกษตรที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองใช้ผ้าใบปกคลุมให้มิดชิด กำชับรถที่ออกจากเขตก่อสร้างและการใช้งานต่างๆ ให้มีการล้างล้อรถ และหมั่นทำความสะอาดล้างฝุ่นเมื่อบรรทุกหรือขนย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ในช่วงเวลาที่ค่ามลพิษทางอากาศสูงหรือในพื้นที่การจราจรหนาแน่น และไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน พื้นที่สาธารณะและพื้นที่เสี่ยงที่มีมลพิษทางอากาศสูง

๓. กำหนดให้...

๓. กำหนดให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ของทางราชการให้อยู่ในสภาพดี หากมีปัญหาอ้อมลพิษให้หยุดใช้งาน จนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ และหน่วยงานราชการตลอดทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน และประชาชนอย่างจริงจัง

๔. กำหนดให้มีการควบคุมกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ให้เจ้าหน้าที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละออง เช่น โรงงานที่มีหม้อไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงแข็ง เป็นเชื้อเพลิง โรงไม้หิน หรือโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้าง ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจการ ด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละออง หากตรวจพบว่าการดำเนินกิจการดังกล่าว มีการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. กำหนดให้เข้มงวดเรื่องห้ามมิให้มีการเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุการเกษตรและ ขยะมูลฝอยในที่โล่งทั้งในเขตเมืองและเขตชนบททั้งในสถานที่ราชการ เอกชน ที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ

๖. กำหนดให้ทุกภาคส่วนช่วยในการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยให้มีการ ฉีดพ่นน้ำล้างทำความสะอาดเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ทั้งในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ วัดและศาสนสถาน ถนนและทางเท้า ไหล่ทาง ทางสัญจรในเขตชุมชนและในบ้านเรือนเคหสถาน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกรั้วเรือน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความประหยัดและการใช้ทรัพยากรน้ำ อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วย

๗. กำหนดให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อดักจับ ฝุ่นละอองและช่วยฟอกอากาศ โดยใช้ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม

๘. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนผลกระทบทางด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และร่วมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม

๙. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำ ห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตหมอกควันที่สูงเกิน เกณฑ์มาตรฐาน

จังหวัดเชียงรายจึงขอให้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

